



## Xác định quan hệ cha con

Việc xác định quan hệ cha con của trẻ vị thành niên có những yêu cầu và ý nghĩa pháp lý. Vấn đề có thể nảy sinh khi người mẹ chưa kết hôn hoặc khi người mẹ đã kết hôn và người chồng không phải là cha.

Nếu người mẹ chưa kết hôn, việc cha ruột ký vào bản khai ở mặt sau giấy khai sinh không khiến người này là người cha hợp pháp. Việc chỉ định như vậy đòi hỏi phải có hành động của tòa án.

Người mẹ chưa kết hôn, người được coi là cha, hoặc trẻ vị thành niên có thể nộp đơn khiếu nại đối với việc xác lập quan hệ cha con. Việc nộp đơn này phải được thực hiện trước khi trẻ đủ 18 tuổi. Nếu tòa án phán quyết một người là cha thì người đó là cha ruột và cha hợp pháp. Việc chỉ định pháp lý đi kèm với một số quyền và trách nhiệm nhất định. Người cha có thể kiện đòi quyền nuôi con hoặc thăm con, nhưng người cha cũng có thể phải chịu trách nhiệm hỗ trợ nuôi con. Tòa án cũng có thể tuyên bố đứa trẻ là người thừa kế hợp pháp của người cha.

Khi một trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ đã kết hôn mà chồng người này không phải là cha thì sẽ nảy sinh những khó khăn về mặt pháp lý. Ly hôn trước khi sinh con không giải quyết được vấn đề.

Luật Mississippi cho rằng đứa trẻ do vợ chồng sinh ra là con đẻ của cặp vợ chồng đó. Quan hệ cha con được thừa nhận cho đến khi được chứng minh khác tại tòa án. Đối với con được thụ thai ngoài giá thú trong thời kỳ hôn nhân, pháp luật vẫn thừa nhận người chồng là người cha hợp pháp, có quyền và trách nhiệm làm cha mẹ đối với con. Kịch bản này thừa nhận sự tồn tại của những người cha hợp pháp và cha ruột khác nhau.

Trong thủ tục ly hôn, tòa án có thể tuyên bố đứa trẻ sinh ra ngoài giá thú và phán quyết cha ruột là người cha hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án có thể từ chối tuyên bố trẻ là “con hoang”, yêu cầu chồng cũ/cha đẻ hợp pháp phải hỗ trợ nuôi con không phải của mình và phủ nhận quyền làm cha mẹ của cha ruột. Nếu các bên ly hôn không nêu vấn đề quan hệ cha con thì họ có thể bị cấm làm như vậy trong tương lai.

Nếu cha ruột sau này kết hôn với mẹ, người cha này có thể tuyên bố đứa trẻ là của mình thông qua hành động của tòa án hoặc bằng hành vi công khai thừa nhận quan hệ cha con của mình. Hành động này cũng biến đứa trẻ trở thành người thừa kế hợp pháp của người cha.

Luật Mississippi cho phép sử dụng xét nghiệm máu hoặc di truyền để xác định khả năng quan hệ cha con. Mặc dù xét nghiệm không đưa ra kết quả chắc chắn, nhưng nếu việc tính toán cho kết quả xác suất làm cha ít nhất là 98% thì tòa án sẽ coi đó là quan hệ cha con. Tuy nhiên, giả định này có thể bị bác bỏ trong những tình huống hiếm hoi khi có bằng chứng ngược lại xác đáng.